

## ยันไว้วิกฤติขัดแย้งศธจ.-สพท.

นำเสนอเมื่อ : 8 ต.ค. 2561

**"การณ"เชื่อทุกคนทำงานปกติ ยันไว้วิกฤติขัดแย้งศธจ.-สพท.  
ชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากบางคนเท่านั้น**

วันนี้(8 ต.ค.) นายการณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 7 ดอกลับหนังสือนายกฤตพล ชูติกุลเกียรติ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปมอบเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมสภากาแพ จ.นครราชสีมา ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันที่ 5 ต.ค. 61 และกอนหนานั้นเป็นแกนนำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้คืนอำนาจการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53 จาก ศธจ. แก่ ผอ.โรงเรียน และ ผอ.สพท.ตามเดิม นั้น ตนได้พูดคุยกับ ศธจ.นานแล้ว ให้ยึดมั่น ทำงานร่วมกับ สพท. ในการขับเคลื่อนนโยบายประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งตอนนี้ ศธจ.ก็ทำงานตามปกติ และไม่มีการพูดเรื่องความขัดแย้ง

“ตอนนี้ทุกคนทำงานปกติ หมดเวลาที่จะพูดเรื่องความขัดแย้ง ผมคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะบางคน ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ไม่อยากให้นำมาเป็นประเด็น ซึ่งผมและ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้มีการพูดคุยกันตลอด และปีงบประมาณ 2562 ก็จะต้องร่วมกันทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ”นายการณ กล่าว

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทั้ง 2 ฝ่าย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พบว่า จริง ๆ แล้วไม่มีเรื่องอะไรกัน เพียงแต่ในการทำงานต่างฝ่ายต่างทำ ต่างฝ่ายต่างคิดเอาเอง ไม่ได้มีการประสานงานกันเท่าที่ควร ซึ่งจริง ๆ แล้วการประสานงานกันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องมีภารกิจทำงานร่วมกันอีกมาก เหมือนวิ่งผลัด จะต้องส่งไม้ต่อกัน วิ่งคนเดียวไม่ได้ ดังนั้น ต้องคุยกันและสร้างความเข้าใจกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ ตนได้วางลวดตักเตือนให้เขาใจ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายก็เข้าใจกันดี ไม่ได้เป็นเชิงสัญลักษณ์อะไรเลย และเรื่องที่ว่าจะเป็นปัญหาวิกฤตก็ไม่มี มีแต่เรื่องของความรู้สึก แต่ก็ค่อย ๆ ดีขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้นได้.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561](#)